
BORGARRÁÐ 16. apríl 2020: Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um ummæli 
Einars S. Hálfdánarsonar um endurskoðunarnefnd - R17080091

Haft er eftir Einari S. Hálfdánarsyni í Fréttablaðinu 14.4. að braggaskýrslunni hafi verið 
stungið undir stól og að "það sé ekki nefndinni til sóma að hafa ekki fylgt braggaskýrslunni 
eftir eins og endurskoðunarnefndum ber að gera þegar vart verður við mögulega sviksemi í 
stofnunum sem undir þær heyra" (haft eftir Einari í Fréttablaðinu). Flokkur fólksins óskar 
eftir að fá viðbrögð hinna tveggja nefndarmannanna við orðum Einars.  Flokkur fólksins 
óskar jafnframt eftir að fá upplýsingar um hvað hefur verið rætt um í nefndinni er varðar  
braggaskýrsluna og að sum brotin sem þar er lýst hafi mögulega varðað við ákvæði 
hegningarlaga um umboðssvik. Hér er kallað eftir gegnsæi og hreinskilni og að allt sem 
endurskoðunarnefndin hefur rætt um í þessu sambandi komi fram í dagsljósið. 
Endurskoðendur bera mikla ábyrgð og á þá er treyst. Það má lesa úr orðum Einars að nefndin 
var ekki sammála um hvort rannsaka ætti braggamálið af þar til bærum yfirvöldum. Nefndin 
kom fyrir borgarráð þegar braggamálið var í algleymingi. Nefndin var spurð um þetta atriði 
ítrekað m.a. af fulltrúa Flokks fólksins og Miðflokksins og var svarið ávallt það sama að ekki 
væri talið að misferli ætti sér stað og þar að leiðandi ekki þörf á frekari rannsókn.


